

EA ชุกกัญชงครบวงจร บัสไฟฟ้า-แบตเตอรี่ทำเงิน

ทับทิม - EA รุกธุรกิจกัญชงครบวงจร ชูพันธมิตร มทร.อีสาน พัฒนาสายพันธุ์กัญชง-กัญชา เล็งนำที่ดินให้เกษตรกรปลูก ก่อนสกัดสาร CBD ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ใกล้เคียงรถบรรทุก e-Bus ลีดแรกสิ้นเดือนนี้ ขณะที่โรงงานแบตเตอรี่ 1 GW เติบโตแล้ว เตรียมผลิตเชิงพาณิชย์ ไตรมาส 3 รับรู้รายได้ โบนัสมองอนาคต EA จะเติบโตแบบกราฟชัน เป้าพื้นฐาน 95 บาท → → → **อ่านหน้า 2**

➔ EA ชุกกัญชง (ต่อจากหน้า 1)

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทกำลังเดินหน้าธุรกิจกัญชง-กัญชาอย่างครบวงจร หลังจากช่วงต้นปี 2564 บริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ มทร.อีสาน ถึงขบวนการนวัตกรรมปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพร รวมไปถึงกัญชง-กัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข รวมไปถึงการพัฒนาสารสกัด CBD

โดยจะนำที่ดินของบริษัทมาให้เกษตรกรต่อยอดเพาะปลูก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรก่อนจะส่งดอกสกัด CBD และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์

กัญชงปลายน้ำ เพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชา ได้ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะในการดำเนินการเชิงพาณิชย์

“ความร่วมมือกับมทร.อีสาน ในเรื่องของกัญชง-กัญชา นับเป็นการร่วมมือที่จะต่อยอดธุรกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาสายพันธุ์ มทร.อีสาน มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนเงินทุน เครื่องมือ รวมถึงแนวคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแพทย์และเพิ่มมูลค่าภาคเกษตรกรรม โดยมีโอกาสที่บริษัทอาจจะนำที่ดินของบริษัท ให้เกษตรกรต่อยอดในการปลูก และนำไปรดตัดมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่อาจจะไม่ได้สร้างรายได้ให้กลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ เพราะธุรกิจแบตเตอรี่จะเป็นสัดส่วนที่ใหญ่กว่า” นายอมร กล่าว

● **ลุยพัฒนาสายพันธุ์กัญชง**

ขณะที่ความคืบหน้าโรงงานแบตเตอรี่ของบริษัทขนาด 1GW ขณะนี้ได้เริ่มผลิตจริงบางส่วนออกมาเพื่อทดสอบ โดยมีเป้าหมายจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ช่วงไตรมาส 3/2564

ทั้งนี้โรงงานแบตเตอรี่ของบริษัทในปัจจุบันมีความสามารถในการขยายกำลังการผลิตได้ 4GW ดังนั้นในการส่งเสริมการใช้งานแบตเตอรี่และรถยนต์ EV หากมีความต้องการเพิ่มขึ้น บริษัทก็พร้อมจะขยายกำลังการผลิตทันที และหากมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นก็มีโอกาสที่จะขยายโรงงานได้อีก

สำหรับแบตเตอรี่ที่ผลิตออกมานั้น เบื้องต้นจะใช้งานในกลุ่มบริษัท ทั้งการผลิตรถบัสโดยสารไฟฟ้า (e-Bus) โดยปีนี้มีเป้าหมายในการส่งมอบ

รถบัสโดยสารไฟฟ้า (e-Bus) จำนวน 500-600 คัน จะส่งล็อตแรก 120 คันในช่วงปลายกรกฎาคม ปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วเหลือเพียงการส่งมอบรถ ซึ่งจะมีมูลค่าราว 840 ล้านบาท

● **ครึ่งปีหลังผลงานโดดเด่น**

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด แนะนำ Selective Buy หุ้นปลอดภัยรับมือตลาดผันผวนสูง อย่างกลุ่ม EV พลังงานสะอาด โดยแนะนำ EA NEX ซึ่งคาดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2564 จะโดดเด่น และมีแผนพัฒนา กัญชง CBD สูงอีกด้วย

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) แนะนำ “ซื้อ” EA ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 95 บาท จาก 1.ธุรกิจพลังงานทางเลือกอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม จะเป็นฐานในการสร้างกระแสเงินสด 2.การเติบโตแบบ Exponential จากธุรกิจ EV และ Battery Storage ที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากกำไร e-Bus บางส่วนตั้งแต่กลางปีนี้ และ Battery Storage ตั้งแต่ไตรมาส 3/2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังได้ทำ MOU กับ China Railway Construction พัฒนารถไฟ Hybrid Battery ซึ่งปัจจุบัน EA มีการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นรถบัส-เรือ-รถยนต์-รถบรรทุก และลำสุตรรถไฟ 3.การทำสัญญา MOU กับ EGAT ในการร่วมกันศึกษา-พัฒนา Charging Station และ Smart Grid System สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ในการพัฒนา EV-Battery Storage ของ EA ระยะยาว 🌱